

Tư Vấn Sở Hữu Trí Tuệ

Outstanding: “Bolstered by a team of more than 45 fee earners in its IP group, Vision & Associates advises domestic and foreign clients on all sectors of IP including copyright, designs, patents and trade marks. Headed by Pham Nghiem Xuan Bac [*Market-leading Lawyer*], the practice regularly cooperates with reputable IP firms in Cambodia, China, Europe, Singapore and Thailand. [...]”

Asialaw Profiles 2016/2017

Tier 1: “Nguyen Nguyet Dzung and Do Quang Hung are key names in the large team at Vision & Associates, which also includes well-respected managing partner Pham Nghiem Xuan Bac. [...]”

Asia Pacific Legal 500 2016/2017

Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi hoạt động trong mọi lĩnh vực liên quan quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả và tên miền tại Việt Nam. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm việc nghiên cứu và tư vấn về luật sở hữu trí tuệ, nộp và xử lý các đơn nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, quyền tác giả và tên miền; tra cứu khả năng đăng ký các đối tượng sở hữu trí tuệ, chuyển nhượng và gia hạn quyền sở hữu trí tuệ; tiến hành các thủ tục phôi đối và hủy bỏ hiệu lực văn bằng sở hữu trí tuệ; thương lượng và soạn thảo hợp đồng licencing, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại và phân phối; thực thi quyền sở hữu trí tuệ và chống hàng giả. Bên cạnh đó, khả năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ của khách hàng còn được hỗ trợ và nâng cao với dịch vụ quản lý và “theo dõi” đối tượng/quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt đối với các hành vi vi phạm và giả mạo quyền sở hữu trí tuệ, cũng do văn phòng chúng tôi thực hiện.

Chúng tôi không những cung cấp dịch vụ Sở hữu Trí tuệ ở Việt Nam mà còn ở Lào và Campuchia, nơi chúng tôi có các văn phòng liên kết. Với sự dày dặn kinh nghiệm của đội ngũ luật sư

nhãn hiệu và sáng chế trong các lĩnh vực pháp lý cũng như kỹ thuật, và một hệ thống quản lý được tự động hóa, Vision & Associates có khả năng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ có chất lượng vượt trội với mức phí cạnh tranh. Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của chúng tôi hiện có 20 luật sư, được sự hỗ trợ của đội ngũ cộng tác viên và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, chia thành ba nhóm chính là Sáng chế và Kỹ thuật, Nhãn hiệu và Quyên tác giả; và Thực thi quyên.

Vision & Associates và các luật sư hiện là thành viên chính thức của các tổ chức nghề nghiệp trong nước như Hiệp hội SHTT Việt Nam (VIPA) và nhiều tổ chức nghề nghiệp quốc tế như [Hiệp hội Nhãn hiệu hàng hoá Quốc tế \(INTA\)](#), [Hiệp hội Luật sư Sáng chế châu Á \(APAA\)](#), [Hiệp hội Bảo hộ Quyên SHCN Quốc tế \(AIPPI\)](#), [Hiệp hội SHTT ASEAN \(ASEAN-IPA\)](#), v.v.

Văn phòng Sở hữu Trí tuệ của Vision & Associates luôn được các tạp chí chuyên ngành quốc tế đánh giá rất cao ở vị trí hàng đầu trong lĩnh vực SHTT tại Việt Nam. Ví dụ, để có thêm chi tiết, quý khách có thể tham khảo tại: <http://www.worldtrademarkreview.com/wtr1000/rankings/Detail.aspx?j=Vietnam>

Thực thi quyên SHTT

“**Tier 1:** [Nguyen Nguyet Dzung](#) and [Do Quang Hung](#) are key names in the large team at [Vision & Associates](#), which also includes well-respected managing partner [Pham Nghiem Xuan Bac](#). The firm advised Ponaflex on a requested cancellation of trade mark to allow ‘Pona & device’ to be licensed in the client’s name in Vietnam and has experience in handling litigation over counterfeit products. Other clients include Yahoo! and Hewlett-Packard.”

Tài sản trí tuệ không chỉ đơn thuần là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hay quy tắc giầy, đó còn là nền tảng để xây dựng và thiết lập nên những tài sản thiết yếu và cơ bản khác trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Việc một công ty xác định, đăng ký và bảo hộ những thành quả sáng tạo của mình như thế nào là vấn đề mang tính chiến lược trong thị trường ngày nay, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên một phạm vi rộng lớn hơn, nhằm tạo và duy trì tính cạnh tranh của công ty mình. Chúng tôi hiểu rõ điều này và có thể giúp khách hàng đăng ký, bảo hộ và sử dụng hữu hiệu các tài sản trí tuệ.

Nguồn nhân lực

Cùng với kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý, đội ngũ luật sư thực thi quy định của chúng tôi còn dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu (chống hàng giả), quy tắc giầy (chống giầy mạo quy tắc giầy), tên miền, tên thương mại, bí mật thương mại và cạnh tranh không lành mạnh. Với đội ngũ này, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng không chỉ trong việc thiết lập, duy trì quy định sở hữu trí tuệ mà còn trong việc thực thi những quy định này tại Việt Nam. Do việc thực thi quy định sở hữu trí tuệ đòi hỏi phải có mối quan hệ mật thiết với các cơ quan thực thi quy định, chúng tôi đã và đang duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm Cục Sở hữu Trí tuệ, cơ quan quản lý thị trường, Cục Cạnh tranh, trọng tài và tòa án. Trên hết, chúng tôi được coi là sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực thực thi quy định tại Việt Nam.

Dịch vụ

Chúng tôi tiên phong trong việc sử dụng các chiến lược thực thi quy định hiệu quả và sáng tạo nhằm mục đích, ví dụ như, ngừng việc sản xuất hàng loại hàng giả và hàng vi phạm quy tắc giầy, và chống các biến thể của các vi phạm này. Chúng tôi giải quyết vụ việc bằng các phương pháp truyền thống và các giải pháp

pháp sáng tạo, tùy từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi ứng dụng các biện pháp khác nhau, từ dân sự, hình sự tới hành chính, và đặc biệt là hợp tác chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền, để chững lại bên vi phạm. Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

- Xác định, điều tra và khảo sát quyền sở hữu trí tuệ;
- Tiến hành các chương trình phòng ngừa và chững hàng giả, hàng giả mạo quyền tác giả (bao gồm cả quan hệ công chúng);
- Cảnh báo, thương lượng, đàm phán, giải quyết tranh chấp, trọng tài;
- Đại diện và bào chữa trước cơ quan có thẩm quyền (bao gồm Cục Sở hữu Trí tuệ, hải quan, quản lý thị trường, Cục Cảnh Tranh, trọng tài và tòa án); và
- Thực thi quyền

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm Yonex, LG Household, S.P.I. Spirits, Yahoo!, 7 Eleven, Samsonite, J & P Cost, ICI Paints, v.v..

Li-xăng & Chuyển Giao Công Nghệ

“Band 1: Leading local firm” Vision & Associates has an eminently experienced trademark team with a talent for strategic brand development and is “rapidly developing a sterling clientele”. Drawing on three decades of experience, **Pham Nghiem Xuan Bac** co-founded the practice. Having previously worked as a legal expert for NOIP, he uses his insider knowledge to give his clients the upper hand in prosecution. He maintains a broad corporate practice, as a result of which he has a commercial approach to intellectual property. Another former NOIP legal expert, **Le Thi Kim Dzung** manoeuvres deftly when getting rights on the register. Rounding off the impressive team, **Do Quang Hung** boasts an outstanding track record representing marquee brands in enforcement actions.”

World Trademark Review 2018

Tên Miền

“Advises blue-chip clients in the media, consumer products and technology sectors on the prosecution and enforcement of IP rights, including industrial designs, patents and trade marks. Also advises on domain name protection and the resolution of cyber-squatting issues, and continues to handle anti-counterfeiting actions. Well respected for its deep bench of experienced practitioners.”

Chambers Asia 2018/2019

Tài sản trí tuệ không chỉ đơn thuần là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hay quy trình tác nghiệp, đó còn là nền tảng để xây dựng và thiết lập nên những tài sản thiết yếu và cơ bản khác trong mọi lĩnh vực kinh doanh. Việc một công ty xác định, đăng ký và bảo hộ những thành quả sáng tạo của mình như thế nào là vấn đề mang tính chiến lược trong thị trường ngày nay,

không chỉ ở Việt Nam mà còn trên một phạm vi rộng lớn hơn, nhằm tạo và duy trì tính cạnh tranh của công ty mình. Chúng tôi hi vọng rõ điều này và có thể giúp khách hàng đăng ký, bảo hộ và sử dụng hữu hiệu các tài sản trí tuệ.

Nguồn nhân lực

Chúng tôi có một đội ngũ luật sư sử dụng hữu trí tuệ không chỉ giàu kiến thức trong lĩnh vực luật về tên miền, Internet và sử dụng hữu trí tuệ của Việt Nam, mà còn dày dặn kinh nghiệm thương trường. Với đội ngũ này, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong việc thiết lập, duy trì và thực thi quyền và lợi ích đối với tên miền tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp các tư vấn mang tính thực tiễn, với chất lượng cao cũng như các dịch vụ khác cần thiết trong suốt quá trình đăng ký. Không chỉ thu nhập túy là thông tin lại các vấn đề phát sinh và hậu quả, chúng tôi còn cung cấp cho khách hàng các giải pháp. Trên hết, đội ngũ của chúng tôi được coi là sự lựa chọn hàng đầu trong lĩnh vực bảo hộ quyền đối với tên miền tại Việt Nam.

Dịch vụ

Chúng tôi tư vấn và hỗ trợ khách hàng trong việc xác định khả năng bảo hộ, tư vấn về thủ tục đăng ký và các thủ tục khác nhằm đạt được ưu thế tối đa trong việc duy trì và bảo hộ tên miền, không chỉ tại Việt Nam, mà cả trong khu vực bao gồm Lào và Campuchia. Dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm:

- Tư vấn về thủ tục đăng ký, duy trì, sử dụng và bảo hộ;
- Thương lượng và soạn thảo hợp đồng trong việc sáng tạo, lixăng, chuyển nhượng quyền đối với tên miền;
- Đại diện cho khách hàng trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng như trước bên thứ ba;
- Tư vấn về vi phạm, về tình trạng pháp lý và thực thi quyền (bao gồm việc khởi kiện chống lại bên vi phạm), và
- Giải quyết tranh chấp tên miền.

Khách hàng

Khách hàng của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm Western Union, American Express, Body Shop, Olympus, NBC Universal, Tiger Airways, Yahoo!, Montres Rolex, Petrobras, v.v..